

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙  
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒  
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>	
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘	ที่ประชุมรับทราบ
<b>วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</b>	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
<b>วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง</b>	
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแก้ไขรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	-ถอนวาระ-
<b>วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>	
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ....	ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพิจารณาปรับแก้ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. .... ตามความเห็นข้างต้นแล้วนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ....	ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพิจารณาปรับแก้ร่างข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามความเห็นข้างต้นแล้วนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันดังนี้ ๑. นายถนอม อินทรกำเนต ประธานกรรมการ ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ ๓. นายปณิธิ ตั้งผาติ กรรมการ ๔. นายสุวรรณ รณหงษา กรรมการ ๕. นายมานิต วิมุตติสุข กรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน	ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ดังนี้ ๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ ๓. รองศาสตราจารย์จรัสเดช อุ้วสวัสดิ์ กรรมการ ๔. นายประทีป อินแสง กรรมการ ๕. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ กรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน ๘๘ คน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามให้อนุปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง วิทยาลัยชุมชนตาก	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงวิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนตากสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) วิทยาลัยชุมชนตาก	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๘) วิทยาลัยชุมชนตาก
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ (วาระเพิ่มเติม)</b>	
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินการสรรหาสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและผู้แทนผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชน ในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร <b>ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</b>	
นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร <b>ผู้ตรวจมติย่อการประชุม</b>	